

ภาพรวมเพื่อประกอบการศึกษาร่างหลักเกณฑ์

มาตรา	ร่างหลักเกณฑ์	ลักษณะการให้บริการ			
		พิสูจน์ตัวตน	ออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน	ยืนยันตัวตน	แลกเปลี่ยนข้อมูล
24 (1)	• (ร่าง) หลักเกณฑ์การบริหารและจัดการความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	/	/	/	/
24 (2)	• (ร่าง) หลักเกณฑ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบให้บริการ	/	/	/	/
24 (3)	• (ร่าง) หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลและป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกงจากการใช้งานระบบให้บริการ	/	/	/	/
24 (4), (7)	• (ร่าง) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ	/	/	/	/
24 (4)	• (ร่าง) หลักเกณฑ์ตามลักษณะของการให้บริการ				
	หมวด 1 บริการพิสูจน์ตัวตน บริการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน และบริการยืนยันตัวตน				
	ส่วนที่ 1 การพิสูจน์ตัวตน	/			
	ส่วนที่ 2 การออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน และการยืนยันตัวตน		/	/	
	ส่วนที่ 3 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล	/	/	/	/
	ส่วนที่ 4 การพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยใช้เทคโนโลยีชีวมิติ	/	/	/	
	ส่วนที่ 5 การตรวจสอบประวัติการใช้งาน			/	
	หมวด 2 บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล				/
24 (5), 21	• (ร่าง) หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ใช้บริการ และมาตรการบรรเทาความเสียหายและการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ	/	/	/	/
24 (6), 19	• (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบให้บริการ	/	/	/	/

ความหมายของถ้อยคำประกอบการศึกษาร่างหลักเกณฑ์*

ผู้รับใบอนุญาต	ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต
ผู้ใช้บริการ	ผู้ขอใช้บริการพิสูจน์ตัวตน บริการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน บริการยืนยันตัวตน หรือบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เช่น ประชาชน นิติบุคคลที่มาขอใช้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละราย
ระบบให้บริการ	ระบบงานของผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
บุคคลภายนอก	บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเป็นผู้ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้รับใบอนุญาต หรือเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของผู้รับใบอนุญาตหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการของระบบให้บริการ ทั้งนี้ บุคคลภายนอกไม่ครอบคลุมถึงผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
สำนักงาน	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการ	คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ *ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการนำเสนอ ซึ่งรายละเอียดอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องตามร่างกฎหมายและร่างหลักเกณฑ์ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป